



บทที่ 375

22 ปีของเส้นทางแห่งความเชื่อ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันที่ 2 มิ.ย. 2018 ที่ผ่านมานี้ เป็นวันครบรอบ 22 ปีแห่งการเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งของคุณ เป็น 22 ปีแห่งพระพรในชีวิตของคุณอย่างหาที่สุดมิได้!

ทุกๆ ปีลูกจะสำรวจตัวเอง มองย้อนหลังและสรุปกับตัวเองว่าในปีที่ผ่านมา ลูกได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง และที่สำคัญที่สุด เส้นทางแห่งความเชื่อของคุณ (My Journey of Faith) ยังคงชัดเจน มิได้ฝ้าฟางไปด้วยหมอกมัวที่ครอบคลุมหรือไม่ และ ณ วันนี้ ในวัยที่เลยการบรรลุนิติภาวะของการเป็นคริสตชนแล้ว ลูกขอเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความกตัญญูว่า ไม่ว่าจะไม่มีใครโยนอะไร จะเป็นขอนไม้ คบเพลิง หรือแม้แต่ระเบิดปรมาณูเข้ามายังเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณ จิตใจและจิตวิญญาณของคุณที่เดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ ก็จะขอเดินต่อเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางอย่างมั่นคงและหนักแน่น นั่นคือ การได้ไปปรับใช้พระองค์บนสวรรค์

ลูกจำได้ชัดเจนวันที่ลูกกลับมากการรับศีลล้างบาปที่ Chapel ของมาแมร์ที่ประเทศบ้านเกิดของท่าน มาแมร์ผู้นี้เป็นผู้สอนหนังสือลูกและเป็นผู้หว่านเมล็ดแห่งความเชื่อในใจของลูกเมื่อหลายสิบปีก่อน คำถามแรกที่ลูกถามพระสงฆ์ผู้สอนคำสอนแก่ลูกคือ “คุณพ่อคะ ทางคาทอลิกเรามีพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ไหมคะ?” คำตอบคือไม่มี อีกเกือบ 2 ทศวรรษต่อมาลูกจึงได้พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์เสมอใจ 😊

ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกครั้ง หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งคือ การเทศน์สอนถึงพระวาจาของพระเจ้าให้สัตตบุรุษทราบและนำไปปฏิบัติตาม ถามว่าพระวาจาของพระเจ้ามีทั้งเล่มในพระคัมภีร์ ฟังเพียงประโยคสองประโยคสัปดาห์ละครั้ง พอเพียงไหมกับการดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า? ลูกเองคิดว่าไม่พอ ดังนั้นลูกจึงค่อนข้างแปลกใจที่เพื่อนๆ คาทอลิกส่วนใหญ่ไม่อ่านพระคัมภีร์!

หลายคนที่ถูกถามตอบว่า ครอบครัวของพวกเขาไม่มีใครอ่านพระคัมภีร์เลย คงไม่ต้องหรอก ไปวัดฟังคุณพ่อเทศน์ก็พอแล้ว และถ้าจะอ่านก็ไม่ทราบจะเริ่มอ่านอย่างไร แต่มีคนหนึ่งที่เหตุผลการไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ลูกคิดไม่ถึง เธอบอกลูกว่าเธอเป็นคาทอลิกที่ใจศรัทธามาก เธอจึงไม่อ่านพระคัมภีร์ ลูกงงจึงถามว่าเธอหมายความว่าอะไร เธอตอบลูกว่า หากทราบเรื่องพระเยซูมากขึ้น เป็นต้นว่า เรื่องการไปคว่ำโต๊ะบรรดาพ่อค้าที่หน้าพระวิหาร อาจทำให้ความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับพระเยซูเปลี่ยนไป ดังนั้น การที่เธอมีความรู้สึกที่พระเยซูทรงพระทัยดี ก็ดีและเพียงพอแล้ว ลูกจึงบอกกับเธอว่า การศึกษาพระคัมภีร์นั้นจะทำให้เธอและครอบครัวรู้จักพระเยซูเจ้าได้ดีและลึกซึ้งกว่าแค่พระทัยดีเสียอีก

และเพื่อนอื่นๆ อีกหลายคนที่ถูกถามทั้งในและต่างประเทศต่างตอบเช่นเดียวกันว่า “แต่ไหนแต่ไรมา คาทอลิกก็ไม่อ่านพระคัมภีร์อยู่แล้ว!”

ทุกครั้งที่ลูกถามเรื่องการอ่านพระคัมภีร์และได้รับคำตอบเช่นนี้ ลูกอดไม่ได้ที่จะคิดถึง My Journey of Faith หรือเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณ ในปีแรกสุดที่ลูกได้รับศีลล้างบาปใหม่ๆ และลูกเริ่มเขียนบทสวดของคุณโดยมีพระวาจาของพระเจ้าประกอบทุกบท เพราะนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด มีผู้นำฆราวาสมาบอกกับลูกว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นไม่ใช่เป็นวิถีปฏิบัติของคาทอลิก ลูกจำได้ว่าลูกตกใจมาก ถอยกรูดเกือบหลังติดกำแพง แต่หลังจากได้สวดอธิษฐานภาวนาอย่างเข้มข้นแล้ว



ลูกสรุปกับตัวเองว่า แม้การศึกษาพระคัมภีร์จะไม่ใช่วิถีปฏิบัติในชีวิตของคาทอลิก ลูกขอเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งที่  
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคาทอลิกที่ดี แต่จะเป็นคาทอลิกที่ดีที่อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ก็แล้วกัน ☺☺☺

สองทศวรรษผ่านไป ในช่วงยิบตา ลูกค้นพบว่า การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์และพยายามนำพระวาจาของพระเจ้า  
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้แหละที่ทำให้ลูกสามารถมีความเชื่อความศรัทธาที่ลึกซึ้งและหนักแน่นได้ มีฉะนั้นแล้ว  
ในโลกปัจจุบันและโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่ประชากร 95% ไม่ใช่คริสตชน อะไรจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราให้  
แนบสนิทกับพระเจ้าได้?

ลูกได้ค้นพบพระเจ้าในใจลูกก็เพราะการอ่านพระวาจาที่แหละ กับเพื่อนที่เคยเป็นคาทอลิกแล้วกลายเป็นศาสนิกชน  
ศาสนาอื่นในปัจจุบัน หรือกับเพื่อนที่นับถือศาสนาหลักของประเทศไทย ลูกมีคำอธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าของเรา หรือคำสั่ง  
สอนของพระองค์ที่จะอธิบายโต้ตอบกับพวกเขา กับเพื่อนๆ ในสังคมที่ทราบเรื่องราวชีวิตของลูก ลูกสามารถนำพระวาจา  
ของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เป็นหลักและเรื่องราวของลูกเองเป็นรองในการสรรเสริญพระองค์ จากทุกเหตุการณ์ในชีวิตของลูก  
ในปัจจุบัน ลูกเห็น Providence อันยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของลูก และที่ลูกเข้าใจได้ ก็เพราะพระวาจาของ  
พระองค์ที่ลูกได้เพียรศึกษามากว่าสองทศวรรษนี้แหละ ลูกยังมองไม่เห็นเลยว่าลูกจะมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ได้  
ลึกซึ้งเพียงนี้ได้อย่างไรหากลูกไม่ได้อ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์เลย

ลูกลังคงจะเดินต่อในเส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) โดยการยึดเอาพระวาจาของพระองค์  
เป็นหลักและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตคริสตชนของลูกไปตลอดชีวิตที่เหลือของลูก และในปลายเดือนมิ.ย.2018นี้ ลูกจะ  
เดินทางไปหาแม่ผู้ปลูกเมล็ดแห่งความเชื่อในใจของลูกเมื่อครั้งศตวรรษก่อน ซึ่งขณะนี้ท่านอายุถึงวัย 91 ปีแล้ว พระองค์  
ประทานพระพรมายังลูกผ่านแม่ท่านนี้ ซึ่งเป็นทั้งครู ทั้งแม่ และแม่ทูนหัวของลูก ลูกจึงขอแสดงความกตัญญูต่อทั้ง  
พระองค์และแม่ในวัย 22 ปีของลูกโดยการไปเยี่ยมแม่ในครั้งนี้

ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรแก่แม่แม่ทูนหัวของลูกท่านนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงและแก่ลูกและลูกสาว  
ตลอดจนซิสเตอร์อีก 2 ท่านที่จะเดินทางไปครั้งนี้ด้วยเทอญ และโปรดประทานพระพรและแสงสว่างแก่ลูกตลอดการเดินทาง  
ในเส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) ตลอดชีวิตที่เหลือของลูกเทอญ

**“ท่านที่รักทั้งหลาย จงเสริมสร้างตนเองจากพื้นฐานความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของท่าน จงอธิษฐานภาวนาในพระจิต  
เจ้า จงมีความรักอย่างมั่นคงในพระเจ้า” ยูดา 1:20-21**

**“จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ภาคภูมิใจในวันของพระคริสตเจ้าว่า ข้าพเจ้ามิได้วิ่งและ  
ตรากตรำทำงานโดยเปล่าประโยชน์” ฟิลิปปี 2:16**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คนหนึ่ง

